

# ด่วนที่สุด

ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/๒



กระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๘ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติกรอบงบประมาณและผู้มีอำนาจลงนามโครงการประมวลสิทธิงานมหรกรรมพืชสวนโลก จังหวัด  
อุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๕ และจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๘๘๘๒  
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  
และนวัตกรรม เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติกรอบ  
งบประมาณและผู้มีอำนาจลงนามโครงการประมวลสิทธิงานมหรกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๕  
และจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบ  
การขออนุมัติกรอบงบประมาณและผู้มีอำนาจลงนามโครงการดังกล่าว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
และยินดีร่วมสนับสนุนการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง ๒ พื้นที่ โดยมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์ข้อที่ ๔ ของโครงการประมวลสิทธิงานมหรกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ “สร้างจังหวัดอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการเกษตรของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS  
เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต การวิจัย และการต่อยอดสู่ BCG Model (Bio Economy, Circular  
Economy, Green Economy) เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว สร้างสมดุลระหว่าง  
การเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ” ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า หัวข้อประโยชน์ที่คาดว่าจะ  
ได้รับไม่ได้ปรากฏประโยชน์ที่จะเกี่ยวข้องกับการต่อยอดให้จังหวัดอุดรธานีก้าวสู่ BCG Model นอกจากนี้  
มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการมีนิทรรศการที่จะนำเสนอในประเด็นหลัก BCG Model แล้ว  
ควรพิจารณาเพิ่มหัวข้อด้าน BCG ในการจัดสัมมนาวิชาการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้วย โดยอาจสอดแทรกใน  
หัวข้อสัมมนาต่าง ๆ หรือจัดแยกตามที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  
เทคโนโลยี และประสบการณ์ที่หลายประเทศได้นำแนวนโยบาย BCG Model ไปขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

๒. ส่วนของสวนไทยนกอาคารของสวนพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่จะมีการนำเสนอพันธุ์ข้าวในรูปแบบ  
แปลงนาที่มีแนวคิดจัดแสดงพันธุ์ข้าวชนิดที่เน้นแสดงสีสีนของใบข้าวปลูกใน Landscape นั้น มีข้อคิดเห็น  
เพิ่มเติมว่าควรพิจารณาเพิ่มเติมการจัดแสดงพันธุ์ข้าวที่แสดงสีสีนของรวงข้าวซึ่งประเทศไทยมีความหลากหลาย  
ของพันธุ์ข้าวสีทั้งในส่วนของพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

โทร ๐ ๒๓๓๓ ๓๙๖๘

โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๙๓๘